

Hội thi văn nghệ Trường THCS Ngô Gia Tự năm 2023- sôi nổi nhiệt huyết

Hòa trong không khí náo nức chào mừng 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023), chiều ngày 18/11/2019, tại trường THCS Ngô Gia Tự- Đức Giang- Long Biên, Hà Nội đã tưng bừng tổ chức Hội thi văn nghệ trong không khí sôi động, tươi vui.

Hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỉ niệm, tri ân các thầy giáo, cô giáo trường THCS Ngô Gia Tự. Đặc biệt đây là sân chơi bổ ích, gắn kết tình cảm của thầy cô và các thế hệ học sinh trong trường.



Các thầy cô Ban giám khảo làm việc nghiêm túc để đánh giá các tiết mục

Đây cũng là cơ hội rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm cho các em, thông qua các tiết mục được luyện tập kỹ, được đầu tư từ trang phục, âm thanh, đạo cụ đã tạo nên những tiết mục đặc sắc. Tham gia hội thi 18 lớp đã đem đến các tiết mục với sự đa dạng phong phú về các thể loại: Múa, hát, kịch, nhảy.....Lớp 9D với tiết mục mở màn Cô giáo về bản là hoạt cảnh múa có đến 20 diễn viên nhí. Mặc dù rất bận rộn cho năm học cuối cấp nhưng các em đã tranh thủ tự giành dựng và huy động tập thể lớp tham gia. Lớp 6D mang đến hội thi một tiết mục nhảy khá vui nhộn- Em yêu thầy cô trường lớp bạn bè. Tiết mục múa của lớp 9A- Nghĩa sư đồ cũng thể hiện tình

cảm của các học trò thời xưa thông qua hình tượng nhân vật thầy- trò do các con đảm nhận.



Một cảnh trong tiết mục mở màn của lớp 9D

Đem đến hội thi tiết mục múa: Gieo chữ nơi lưng đồi, lớp 9C cũng thể hiện tình cảm của các học trò thông qua tiết mục được đầu tư đồng bộ.

Các tiết mục của tập thể các lớp: 7D- Masshup Cô ơi; 8D- Hoạ cảnh mùa Người giáo viên nhân dân; 8B- Có hẹn với thanh xuân(nhảy); 6B- Niềm vui của cô(kịch); 6C- Nhớ ơn thầy cô(múa- hát); 8A- Bay lên nhé ước mơ học trò(nhảy); 9E- Bài học đầu tiên(múa).Đều thu hút được sự quan tâm của các khán giả và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các học sinh trong trường.



Duyên dáng các nữ sinh Ngô Gia Tự trong tiết mục múa của lớp

Nội dung các bài múa hát đều tập trung vào chủ đề về thầy cô và mái trường, ước mơ tuổi học trò. Đây cũng là những định hướng ban đầu của Ban tổ chức Hội thi, qua đó giáo dục cho các em những truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc đối với thầy cô giáo.

Theo đánh giá của Ban giám khảo với các thành viên là các thầy cô có chuyên môn nghệ thuật thì hầu hết các lớp đều có sự đầu tư tốt cho các tiết mục của mình. Một số tập thể lớp huy động được đông thành viên tham gia nhiệt tình, thời gian biểu diễn một tiết mục cũng phù hợp với thời gian mà Ban tổ chức đưa ra.



Các học trò Ngô Gia Tự biểu diễn rất tự tin

Cùng với sự nỗ lực, nhiệt tình trong luyện tập cũng như khi biểu diễn đồng thời sự ủng hộ nhiệt tình của các em trong các khối lớp đã tạo được không khí thi đua sôi nổi trong thời gian qua. Sự thành công của cuộc thi không chỉ là 6 tiết mục được chọn vào vòng trong như là những món quà hết sức có ý nghĩa nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2023.

Hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2023 của Trường THCS Ngô Gia Tự đã thành công tốt đẹp. Những bài hát, lời ca trong hội thi như còn đọng mãi là những món quà tinh thần ý nghĩa, những lời tri ân sâu sắc tới các thầy, cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội thi:







